

Số: 61/BC-UBND

Cái Đôi Vàm, ngày 02 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm; sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐGS ngày 22/02/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về giám sát “việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm; sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; Công văn số 489/UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc xây dựng báo cáo giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm

1.1. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngay sau khi Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm đã tiến hành triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND và nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 90/UBND ngày 18/01/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về trên tại Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 05/02/2021 kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND. Đồng thời, UBND thị trấn đã thông qua Thường trực Đảng ủy và phối hợp với UBMTTQVN, các ngành đoàn thể thị trấn tiến hành họp Chi bộ, Ban nhân dân 11 khóm, ấp để triển khai nội dung Nghị quyết; thông qua nhân sự sau khi thực hiện ghép các khóm, ấp trên địa bàn và tiến hành thực hiện quy trình ghép khóm, ấp theo quy định.

Việc tiến hành sáp nhập, ghép các ấp khóm trên địa bàn thị trấn đã hoàn thành hồ sơ trong tháng 02 năm 2021 và được thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết, chủ động thực hiện chuyển đổi các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính.

1.2. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm; các hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện và các phòng chuyên môn của huyện, UBND thị trấn đã tiến hành triển khai điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm. Được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ý thức chấp hành của từng hộ gia đình được nâng cao nên đã chủ động thực hiện các hồ sơ liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, vì vậy đơn vị thị trấn không gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Kết quả thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn; đánh giá thuận lợi, khó khăn, ý kiến của người dân, chính quyền cơ sở đối với chủ trương điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm.

Qua triển khai thực hiện người dân đã thống nhất giải thể sáp nhập một phần ấp Tân Hải về Khóm 6 và phần còn lại của ấp Tân Hải về Khóm 5, ấp Thanh Đạm B vào Khóm 7, giải thể ấp Thanh Đạm A và ấp Cái Đôi Vàm thành lập Khóm 8 (sáp nhập ấp Thanh Đạm A, ấp Cái Đôi Vàm đổi tên thành Khóm 8).

Đối với việc chuyển đổi các loại hồ sơ, giấy tờ của các ấp, khóm của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình phải chuyển đổi do thay đổi tên gọi của ấp, khóm, UBND thị trấn đã chỉ đạo Trưởng Khóm 5, Khóm 6, Khóm 7, Khóm 8 rà soát, nắm chặt lại danh sách hộ dân mới được sáp nhập vào Khóm, thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn khóm có nhu cầu chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ do thay đổi tên gọi của Khóm đến Bộ phận Một Cửa thị trấn để được hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thực hiện thủ tục chuyển đổi. Chỉ đạo Công an thị trấn, và các công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng, Cán bộ Thương binh - Xã hội, Cán bộ đầu mối bảo hiểm y tế phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính.

Tổng số hộ dân trên địa ấp Tân Hải cũ là 218 hộ, sáp nhập một phần vào Khóm 6 là 315 hộ, sáp nhập phần còn lại vào Khóm 5 là 447 hộ; ấp Thanh Đạm B cũ là 194 hộ sáp nhập vào Khóm 7 là 535 hộ; ấp Thanh Đạm A cũ 243 hộ, ấp Cái Đôi Vàm cũ là 293 hộ, sáp nhập thành lập Khóm 8 (khóm mới) là 536 hộ. Từ khi sáp nhập đến nay, đã tiến hành chuyển đổi các dữ liệu hộ tịch cho 948/948 hộ dân với 3.640 người, đạt 100% số hộ khi sáp nhập ấp, khóm.

1.4. Đánh giá về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc bàn giao, giải quyết các nhiệm vụ, hồ sơ công việc đang giải quyết trên các lĩnh vực của các đơn vị sau khi sáp nhập; việc triển khai đăng ký lại địa chỉ, giấy tờ nhân thân và các loại giấy tờ khác có liên quan đến quyền, lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sau khi sáp nhập ấp, khóm có thay đổi về địa chỉ.

Sau khi tiến hành sáp nhập khóm, ấp, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chỉ đạo Trạm Truyền thanh thị trấn thông báo rộng rãi trên loa phát thanh và Trưởng Khóm 5, Khóm 6, Khóm 7, Khóm 8 đến thông báo từng hộ gia đình đến UBND thị trấn tiến hành thực hiện đăng ký lại địa chỉ, giấy tờ nhân thân và các loại giấy tờ khác có liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, hộ gia đình, ban đầu có khó khăn có nhiều hộ gia đình đến cùng lúc và thời điểm, nên khó khăn cho việc tiếp

nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ cho từng người dân. Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo công chức chuyên môn và một số công chức khác tăng hiệu suất làm việc để hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân trong thời gian sớm nhất, tránh để người dân đi lại nhiều lần.

Do nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, Ban nhân dân các ấp, khóm nên công tác bàn giao của Trưởng ấp cũ và Khóm mới được diễn ra thuận lợi, các Trưởng Khóm nắm bắt hết tình hình, điều kiện của các ấp cũ khi giải thể, sáp nhập. Từ đó, có hướng quản lý, nắm chặt địa bàn của khóm mình quản lý.

1.5. Công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết việc phản ánh, kiến nghị của công dân về việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm (nếu có).

Không có

1.6. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến khó khăn, phản ánh, kiến nghị.

Việc sáp nhập ấp, khóm sẽ có tác động đến tổ chức và cán bộ không chuyên trách ấp, khóm, ảnh hưởng đến hoạt động và tâm lý của cán bộ. Việc lựa chọn nhân sự công tác ở Khóm cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu để tham gia hoạt động, quản lý tại ấp, khóm.

Việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm thị trấn Cái Đôi Vàm có 8 khóm (giảm 04 ấp, tăng 01 khóm), tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở 8 Khóm còn lại là 24 người, số lượng dôi dư sau khi sắp xếp là 08 người (chủ yếu là các đồng chí lớn tuổi, các đồng chí có nguyện vọng xin nghỉ phát triển kinh tế gia đình).

2. Công tác sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm

2.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm thời điểm trước và sau khi thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cơ cấu tổ chức người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm thời điểm trước và sau khi thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Trước khi thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thị trấn Cái Đôi Vàm có 11 khóm, ấp (trong đó 07 khóm, 04 ấp), tổng số những người hoạt động không chuyên trách (gồm 03 chức danh Bí thư, Trưởng ấp (khóm) và Trưởng Ban CTMT) ở 11 khóm, ấp là 32 người, kiêm nhiệm 02 người.

+ Sau khi sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm thị trấn Cái Đồi Vàm có 8 khóm (giảm 04 ấp, tăng 01 khóm); Tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở 8 Khóm còn lại là 24 người, kiêm nhiệm 01 người.

+ Số lượng dôi dư sau khi sắp xếp là 08 người.

+ Đối với 08 người dôi dư do sắp xếp lại được nhận hỗ trợ một lần với tổng số tiền là 133.727.500 đồng (*bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng*).

- Triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Cà Mau (gồm: 2 Bí thư chi bộ ấp; 2 Trưởng ấp, khóm; 4 đồng chí Trưởng ban CTMT ấp, khóm).

+ Trước thực hiện Nghị quyết số 25: 97 người hoạt động chuyên trách, 02 người kiêm nhiệm.

+ Sau thực hiện Nghị quyết số 25: 32 người hoạt động chuyên trách, 01 người kiêm nhiệm.

+ Số lượng dôi dư sau khi thực hiện nghị quyết: 65 người.

+ Đã chi trả hỗ trợ một lần đối với 65 người dôi dư so sắp xếp với tổng số tiền 347.766.000 đồng.

2.2. Kết quả sắp xếp, bố trí (số người tiếp tục được bố trí lại; số người dôi dư) và chi trả chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm (gồm chi trả cho những người đang hoạt động chuyên trách và chi trả cho những người dôi dư do sắp xếp lại); kinh phí được cấp để hoạt động hàng năm; việc chi hỗ trợ bồi dưỡng đối với người tham gia hoạt động ở ấp, khóm;

Sau khi sáp nhập ấp, khóm số người tiếp tục được bố trí lại 24 người, số người dôi dư 08 người. Việc chi trả chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được thực hiện đúng quy định gồm các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng Khóm, Trưởng Ban Công tác mặt trận Khóm. Đối với 08 người dôi dư do sắp xếp lại được nhận hỗ trợ một lần với tổng số tiền là 133.727.500 đồng (*bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng*).

Kinh phí được cấp để hoạt động hàng năm, việc chi hỗ trợ bồi dưỡng đối với người tham gia hoạt động ở khóm được cấp từ ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/12/2021 là 432.000.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng*), Trong đó bao gồm hàng tháng UBND thị trấn hỗ trợ thêm cho mỗi khóm 2.000.000 đồng để các khóm tự cân đối hỗ trợ cho những người tham gia vào công việc của khóm.

2.3. Việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm (nếu có).

Không có

2.4. Đánh giá tình hình chỉ đạo và thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước tại địa phương; việc huy động lực lượng đoàn thể... tham gia thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý.

Sau khi Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Cà Mau có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, quản lý cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm theo nội dung của các Nghị quyết nêu trên.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cán bộ ngành đoàn thể ở khóm ấp tích cực tham gia hỗ trợ cùng với khóm làm nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại các ấp, khóm.

2.5. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Không có

3. Nhận xét, đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị

3.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự đồng thuận, quyết tâm, nhất quán trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn địa bàn thị trấn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh nên công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao và đúng tiến độ đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không làm gián đoạn và ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn văn minh đô thị tại địa phương.

Việc sáp nhập ấp khóm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tinh gọn được bộ máy ở cơ sở, giảm áp lực kinh phí chi trả phụ cấp cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp khóm.

3.2. Khó khăn

Việc sáp nhập ấp, khóm sẽ có tác động đến tổ chức và cán bộ không chuyên trách ấp, khóm, ảnh hưởng đến hoạt động và tâm lý của cán bộ.

Việc bố trí quản lý, sử dụng hiệu quả và giải quyết các vướng mắc, tồn tại về cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội công cộng, các thiết chế văn hóa để phù hợp với quy mô dân số tăng lên sau khi mới sáp nhập ấp gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu để tham gia hoạt động, quản lý tại ấp, khóm.

3.3. Đề xuất, kiến nghị:

Không có

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND của đơn vị Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm./.

Nơi nhận:

- Đoàn giám sát (báo cáo);
- Phòng Nội vụ huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, THN.

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Yên